

Số: *133* /BC-UBND

Phú Thiên, ngày *12* tháng *3* năm 2021

BÁO CÁO

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2021 trong bối cảnh phải đối mặt với những khó khăn, thách thức ở trong nước và trên thế giới như thiên tai, dịch bệnh, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, hiện tượng El Nino, dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp; an ninh chính trị còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp... Mặc dù gặp phải những trở ngại, khó khăn cả về khách quan lẫn chủ quan song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đầu tư của tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động đề ra nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tạo ra được sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; bước đầu giải quyết có hiệu quả một số vấn đề bức xúc về xã hội; quốc phòng an ninh được củng cố.

Để kiểm điểm công tác chỉ đạo, quản lý điều hành cũng như tổng kết việc thực hiện các văn bản của Trung ương và UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, Quy chế làm việc của UBND huyện, các Chương trình công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ 2016-2021,... UBND huyện báo cáo đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện theo quy định của Hiến pháp, pháp luật với những nội dung chủ yếu như sau:

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

1. Cơ cấu, số lượng và chất lượng thành viên UBND huyện

- Cơ cấu, số lượng thành viên UBND huyện do HĐND huyện bầu theo đúng quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, các Nghị định của Chính phủ. UBND huyện có những thành viên gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện phụ trách các lĩnh vực khác nhau.

- Các thành viên UBND huyện là thủ trưởng các ngành, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực công tác, có kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo, điều hành quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng và an ninh.

2. Quy chế làm việc của UBND huyện

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, tập thể lãnh đạo UBND huyện luôn tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. UBND huyện đã xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế làm việc. Việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên UBND huyện được

quy định cụ thể, xác định rõ thẩm quyền và nêu cao trách nhiệm của từng thành viên trên cơ sở tăng cường tính chủ động, sáng tạo, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tạo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

3. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện

Kế thừa và phát huy thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2011-2016, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành với việc phân công, phân nhiệm cụ thể, sâu sát, quyết liệt, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện sự năng động, sáng tạo, linh hoạt, giải quyết có hiệu quả các vấn đề cụ thể, đột xuất và bức xúc.

- Thực hiện đúng Quy chế làm việc, đúng quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Mọi hoạt động của UBND huyện được đặt dưới sự lãnh đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy và các quy định của pháp luật. Mọi công việc của UBND huyện đều được giải quyết đúng phạm vi, thẩm quyền và trách nhiệm đã được phân công theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

- Bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện để cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch, các giải pháp, biện pháp chỉ đạo điều hành quản lý các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Hàng năm, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ, tổng kết với các phòng, ban ngành và UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được HĐND huyện giao.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH của huyện; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tạo thuận lợi cho hoạt động của cơ quan, tổ chức, đoàn thể, người dân và doanh nghiệp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBND huyện đã tiếp nhận 49.387 văn bản từ UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh và các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện; đồng thời, ban hành hơn 31.100 đầu văn bản các loại. Văn bản của UBND huyện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền, phù hợp yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và yêu cầu quản lý, điều hành của UBND huyện.

- Thường xuyên quan tâm trao đổi, phối hợp thông tin, quản lý, điều hành với các cơ quan của tỉnh và chính quyền các địa phương; chú trọng xây dựng Chương trình công tác năm, quý, tháng, tuần... để tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tích cực đổi mới phương thức quản lý, từng bước ứng dụng công nghệ tin học trong chỉ đạo, điều hành. Cập nhật thường xuyên, kịp thời trên Trang thông tin điện tử huyện các văn bản quy phạm pháp luật, Thông báo kết luận, Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện, Bộ thủ tục hành chính... góp phần nâng cao năng lực, chất lượng chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Đặc biệt là việc ứng dụng Hệ thống quản lý văn bản liên thông 4 cấp và chữ ký số đã cung cấp đầy đủ các chức năng cơ bản, hữu ích cho công tác quản lý văn bản đi, đến và điều

hành hoạt động của UBND huyện...; đồng thời, giảm được việc in ấn, photo tài liệu, giảm thời gian phát hành văn bản đi/đến.

- Việc phân cấp cho các cơ quan chuyên môn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và sự chủ động của cơ quan chức năng, góp phần hiệu quả trong quản lý nhà nước.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Lĩnh vực kinh tế

Bám sát vào Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện để tập trung vào việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện những lĩnh vực trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2021; đề ra những giải pháp giải quyết đúng vấn đề đặt ra, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương như lãnh đạo, chỉ đạo về quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành và các lĩnh vực, các dự án quan trọng... UBND huyện chú trọng công tác nắm bắt, phân tích tình hình, quyết đoán kịp thời, tập trung, thống nhất, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các giải pháp phòng chống lạm phát, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

- Kinh tế tiếp tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng hằng năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 11,02% (tăng 1,39% so với năm 2016). Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện đến cuối năm 2021 đạt 3.110,16 tỉ đồng (gấp 1,68 lần so với năm 2016); trong đó, ngành Nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 33,7%, công nghiệp - xây dựng tăng 107,76%, Thương mại - dịch vụ tăng 112,18% (so với năm 2016). Cơ cấu kinh tế dự ước năm 2021 (theo giá hiện hành) chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng nông - lâm nghiệp thủy sản chiếm 44,58%, công nghiệp - xây dựng 21,85% và dịch vụ chiếm 33,57%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 16,21 triệu đồng năm 2016 lên 36 triệu đồng dự ước năm 2021 (gấp 2,2 lần so với năm 2016).

- Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt hơn 1.382,26 tỉ đồng (tăng gấp 1,33 lần so với năm 2016). Chuyển dịch cơ cấu cây trồng được đẩy mạnh; ứng dụng khoa học, công nghệ, các mô hình, đề án mới vào sản xuất được chú trọng, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm cây trồng, từng bước tăng thu nhập cho người dân¹; đã xây dựng thành công nhãn hiệu "Gạo Phú Thiện". Chăn nuôi phát triển ổn định, mô hình chăn nuôi trang trại có sự khởi sắc cả về số lượng và quy mô².

- Công tác xây dựng, củng cố, phát triển hợp tác xã nông nghiệp đã đạt được những kết quả nhất định. Số lượng HTX tăng theo hàng năm³. Công tác

¹ Như cánh đồng lớn đối với các loại cây trồng (đặc biệt là cây lúa), mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới kín, mô hình trồng cây ăn quả...

² Toàn huyện có 07 trang trại chăn nuôi tập trung, trong đó có 06 trang trại nuôi heo với quy mô khoảng 6.200 con và 01 trang trại nuôi bò với quy mô hơn 200 con.

³ Đến nay, huyện có 27 HTX đang hoạt động, có 08 HTX hoạt động tương đối hiệu quả; đã xây dựng HTX điển hình mới theo chỉ đạo của tỉnh cho HTX nông nghiệp Chư A Thai, xã Ia Ake, hoạt động bước đầu có hiệu quả.

phát triển doanh nghiệp từng bước khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện⁴.

- Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm chỉ đạo. Công tác trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán được triển khai quyết liệt, bước đầu đạt được hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp khu trung tâm các xã, thị trấn⁵. Tỷ lệ che phủ của rừng đến năm 2021 ước đạt 30,35%.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng rộng rãi trong nhân dân và đạt nhiều kết quả quan trọng. Dự ước đến cuối năm 2021, huyện có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Việc xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số* được triển khai quyết liệt, dự ước đến cuối năm 2021, có 21 làng nông thôn mới. Đề án phát triển kinh tế - xã hội 04 làng Đồn xã Chư A Thai được triển khai quyết liệt và đồng bộ, đã hoàn thành giai đoạn 1 của Đề án; UBND huyện đã ban hành và tổ chức chỉ đạo thực hiện Đề án giai đoạn 2 (2021 - 2023). Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo hoàn thành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 31/12/2020 của BCH Đảng bộ huyện về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Phú Thiện được công nhận huyện nông thôn mới giai đoạn 2020-2025.

- Công nghiệp - xây dựng tiếp tục tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đến cuối năm 2021 ước đạt khoảng 611,38 tỉ đồng (*theo giá so sánh năm 2010, gấp 2,1 lần so với năm 2016*). Sản phẩm công nghiệp của huyện bước đầu đã khẳng định về chất lượng (*gạch Tuynel bán đảo*). Cụm công nghiệp của huyện được điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ở vị trí mới, tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực công nghiệp của huyện⁶.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm⁷. Hiện nay, trên địa bàn huyện có các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện như: Nhà máy chế biến gạo, trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao...

- Thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (*theo giá so*

⁴ Năm 2020, trên địa bàn huyện có tổng số 54 doanh nghiệp.

⁵ Diện tích trồng rừng qua từng năm: Năm 2017 là 59,83 ha (rừng tập trung 9,83 ha; cây phân tán 50,0 ha). Năm 2018 là 242,11 ha (rừng tập trung 174,0 ha, cây phân tán 68,11 ha). Năm 2019 là 127,86 ha (rừng tập trung 62,82 ha, cây phân tán 64,86 ha). Năm 2020 là 90,61 ha (30,05 ha rừng tập trung, 60,56 ha cây phân tán). UBND tỉnh quyết định cho Công ty TNHH TMDV Minh Phước thuê 373,0328 ha đất để trồng rừng sản xuất tại xã Chư A Thai.

⁶ Đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thành lập Cụm công nghiệp.

⁷ Giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn huyện có 10 dự án kêu gọi đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh gồm: Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chợ xã, chợ huyện, Bến xe huyện, Siêu thị, Trung tâm thương mại huyện; Nhà máy chế biến thức ăn gia súc; Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bằng công nghệ sinh học; Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung; Nhà máy xử lý rác thải; dự án trồng rau an toàn, hoa chất lượng cao; du lịch sinh thái Hồ Ayun Hạ, điện năng lượng mặt trời, điện gió,...

sánh năm 2010) đến năm 2021 ước đạt hơn 1.872,6 tỉ đồng (tăng gấp 2,1 lần so với năm 2016). Các ngành dịch vụ như: Bưu chính viễn thông, bảo hiểm, ngân hàng, phân phối điện... phát triển khá nhanh tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao thương của nhân dân, kích thích phát triển kinh tế trên địa bàn. Hoạt động du lịch được tập trung chỉ đạo, bước đầu đạt kết quả tích cực, nhất là triển khai thực hiện Kế hoạch liên kết, phát triển tuyến du lịch Chư Sê - Phú Thiện gắn với phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn và quảng bá tiềm năng sản phẩm nông nghiệp của huyện.

- Hoạt động tài chính, ngân hàng có nhiều tiến bộ, phục vụ hiệu quả hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thu ngân sách địa phương qua các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao, dự ước năm 2021 thu NSNN đạt 33,5 tỷ đồng (tăng 11,34% so với năm 2016); chi ngân sách đảm bảo theo quy định và ngày càng chặt chẽ, đặc biệt đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, ưu tiên phát triển giáo dục - đào tạo. Nguồn vốn và các dịch vụ ngân hàng cơ bản đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng qua các năm, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Dự ước năm 2021, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 765,73 tỷ đồng (gấp 4,1 lần so với năm 2016). Tổng vốn đầu tư phát triển (đầu tư công) thuộc ngân sách Nhà nước do huyện quản lý 5 năm giai đoạn 2016-2021 là 448.166,35 triệu đồng⁸. Phần lớn các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành, từ năm 2016 đến nay không có công trình nào bị cắt vốn đầu tư; đường giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Hạ tầng thủy lợi, điện, nước sinh hoạt được chú trọng đầu tư phù hợp với quy hoạch, nhất là các xã vùng đặc biệt khó khăn. Nhiều dự án trọng điểm được đầu tư như: Dự án Nhà máy nước, dự án đường nối Quốc lộ 25 đến Tỉnh lộ 666, Đề án phát triển kinh tế 04 làng Đồn xã Chư A Thai,... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Công tác quy hoạch thị trấn Phú Thiện trong thời gian qua được quan tâm, đầu tư đến nay về hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, như: Giao thông, quỹ đất để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình đầu môi, công trình công cộng, văn hóa - xã hội và các khu dân cư. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thành việc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 31/12/2020 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt đô thị loại V ở mức cao làm tiền đề để xây dựng thị trấn đạt đô thị loại IV giai đoạn 2026-2030.

- Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường. Nhận thức và trách

⁸ Ngân sách trung ương 138.200 triệu đồng; trái phiếu Chính phủ 4.950 triệu đồng; ngân sách tỉnh 77.938,1 triệu đồng; ngân sách huyện 125.239,25 triệu đồng; vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) 32.944 triệu đồng; vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 68.895 triệu đồng.

nhiệm về công tác bảo vệ môi trường được nâng lên. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom dự ước năm 2021 đạt 68%. Công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm chỉ đạo. Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 96%. Công tác tuyên truyền, vận động người dân, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn vệ sinh môi trường được chỉ đạo quyết liệt; thực hiện có hiệu quả việc vận động người dân di dời chuồng nuôi gia súc dưới gầm sàn nhà ra khu vực khác, làm nhà tắm, nhà vệ sinh..., xây dựng các bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các cánh đồng trên địa bàn huyện. Đến nay, 08/09 xã cơ bản đã đạt tiêu chí về môi trường (*theo bộ tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới*).

- Công tác quy hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đất, khoáng sản, tài nguyên nước được tăng cường, kịp thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân được quan tâm chỉ đạo⁹.

2. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng; hệ thống mạng lưới, cơ sở vật chất, trường lớp được ưu tiên đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa. Triển khai thực hiện đồng bộ việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Công tác tinh giản biên chế, sắp xếp lại trường, lớp được thực hiện theo kế hoạch¹⁰. Chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đảm bảo theo đúng tiến độ, dự ước đến cuối năm 2021, toàn huyện có 15 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 35,8%. Công tác xã hội hóa giáo dục nhận được sự đồng thuận, chung tay của toàn xã hội, nhất là thực hiện mô hình “trường bán trú theo đặc thù của huyện” tại 11 trường học đã giảm được số học sinh nghỉ học, bỏ học theo mùa vụ, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

- Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân tiếp tục chuyển biến tích cực. Trung tâm Y tế huyện cơ bản đảm bảo các yêu cầu thiết yếu để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Công tác y tế dự phòng được đẩy mạnh. Chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế - dân số thực hiện có hiệu quả; các bệnh xã hội, dịch bệnh được phát hiện và khống chế kịp thời. Chính sách về Bảo hiểm Y tế được triển khai tích cực, nhất là đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách. Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, 100% xã có bác sỹ khám, chữa bệnh cho người dân; có 9/9 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT dự ước năm 2021 đạt 95%, tăng 16,58% so với năm 2016 (*năm 2016 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 78,42%*).

⁹ Tổng diện tích cần cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện là 26.565,02ha, đã cấp được 71.792 GCNQSD đất, tương đương diện tích 23.915,44 ha, đạt 90,03%.

¹⁰ Đã thực hiện sáp nhập một số trường học và các điểm trường lẻ; kết quả đã giảm được 03 trường học và 17 điểm trường. Năm học 2020-2021, ở ba bậc học MN, TH, THCS có 39 trường học với 535 lớp, 16.4930 học sinh. Tổng số Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 831 người.

Đặc biệt, đầu năm 2021 trên địa bàn huyện đã phát hiện 01 trường hợp dương tính với bệnh Covid-19 và dịch bệnh xảy ra trên địa bàn các huyện lân cận: Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa. Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch với quan điểm “chống dịch như chống giặc” và hành động “mục tiêu kép” theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện đã được kiểm soát trong mọi tình huống; trạng thái xã hội đã trở lại hoạt động bình thường.

- Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông tiếp tục có bước phát triển và đạt được những kết quả tích cực. Hoạt động thông tin và truyền thông có nhiều đổi mới, phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của huyện và nhu cầu của người dân. Công tác bảo tồn, phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm¹¹; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu và có chất lượng¹². Văn hóa truyền thống của các dân tộc tiếp tục được giữ gìn và phát huy, phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực.

- Việc thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm, đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xóa đói, giảm nghèo, nhất là hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, thực hiện có hiệu quả¹³. Công tác đào tạo nghề đã từng bước gắn với nhu cầu; số lao động được tạo việc làm mới nâng lên qua từng năm, bình quân mỗi năm trên 1.300 lao động (có trên 200 lao động đi xuất khẩu lao động có thời hạn). Hàng năm, hơn 8.000 người trong độ tuổi đã lao động tại các công ty, doanh nghiệp ngoài tỉnh, nhất là Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai... góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh - liệt sĩ được quan tâm¹⁴. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai, thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và mức hưởng thụ văn hóa cho người dân; tỷ lệ hộ gia đình ở khu dân cư sử dụng điện đạt 100%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố có loa truyền thanh đạt 100%. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc và tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

3. Lĩnh vực nội chính

Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc

¹¹ Duy trì Lễ hội dân gian truyền thống của người Jrai: Lễ cúng cầu mưa tại thôn Plei Rbai, xã Ia Piar; Lễ cầu mưa Ở Plei Oì xã Ayun Hạ, hàng loạt ký sự phóng sự được xây dựng giới thiệu về bản sắc văn hóa của địa phương, tín ngưỡng cúng cầu mưa của Yang Potao Apui được công nhận là tín ngưỡng phi vật thể cấp quốc gia, thầy cúng Ksor Lol làng Plei Rbai được công nhận là nghệ nhân ưu tú

¹² Năm 2020, gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 80,5%; Khu dân cư văn hóa đạt tỷ lệ 90,1%; Công sở văn hóa đạt tỷ lệ 85,2%.

¹³ Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo từ năm 2016 đến cuối năm 2020 giảm được 16,34% (giảm từ 22,2% năm 2016 còn 5,86% đến cuối năm 2020).

¹⁴ Đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho 102 hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện.

trên địa bàn huyện về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được nâng lên, thể trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Các tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ của huyện được quan tâm đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng đảm bảo về số lượng và chất lượng. Tổ chức diễn tập hằng năm theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng khá. Công tác huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng hằng năm đạt chỉ tiêu. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng. Chính sách hậu phương quân đội luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đúng mức.

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh chính trị, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, không để bị động bất ngờ, đấu tranh vô hiệu hóa với mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, nhất là hoạt động phục hồi tổ chức FULRO, “Tin lành Đê Ga”, lôi kéo người dân tộc thiểu số vượt biên. Chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh mạng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; ngăn chặn âm mưu “*diễn biến hòa bình*” của các thế lực thù địch. Chủ động nắm chắc tình hình, xử lý tốt các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn¹⁵. Đẩy mạnh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, không để xảy ra tội phạm hoạt động băng, nhóm có tổ chức tại địa phương¹⁶. Duy trì tốt hoạt động tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tai nạn giao thông được kiềm chế¹⁷. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, theo đúng quy định pháp luật, việc thực hiện quy chế tiếp dân, nhất là người đứng đầu được thực hiện đúng theo quy định; chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được nâng lên, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương¹⁸.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra,

¹⁵ Tổ chức đấu tranh bóc gỡ 251 lượt đối tượng thuộc 14 thôn, làng, tổ dân phố của 07 xã, 01 thị trấn liên quan đến các hoạt động vượt biên, thành lập khung và tổ chức nhóm họp, củng cố tổ chức FULRO (giảm 194 lượt đối tượng so với nhiệm kỳ 2011 - 2016). Triệt phá 05 khung tổ chức “Tin lành Đê Ga” với 09 đối tượng cốt cán tham gia, 17 điểm nhóm “Tin lành Đê Ga” với khoảng 173 lượt đối tượng tham gia (giảm 06 khung, 56 đối tượng; 20 điểm nhóm “Tin lành Đê Ga” so với nhiệm kỳ 2011 - 2016).

¹⁶ Mở 11 đợt cao điểm, Xác lập đấu tranh 07 chuyên án, bắt và khởi tố 22 đối tượng, XPHC 8 đối tượng. Điều tra làm rõ 160/183 vụ, đạt 87,4%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm rõ 19/20 đạt tỷ lệ 95%. Khởi tố 202 vụ, 374 bị can, thu hồi tài sản trao trả cho người bị hại ước tính 949.500.000đ.

¹⁷ Trong nhiệm kỳ, xảy ra 97 vụ, làm chết 59 người, bị thương 119 người.

¹⁸ Số lượt tiếp công dân thường xuyên: 650 lượt (cấp huyện 208 lượt/212 người/187 vụ; cấp xã 442 lượt/391 người/356 vụ); số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người 05 lượt/54 người, 05 vụ việc. Tổng số đơn thư tiếp nhận 116 đơn.

kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí có tính nghiêm trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện¹⁹.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)²⁰. Công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chỉ đạo, điều hành được quan tâm, đẩy mạnh, kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Các hoạt động về cải cách thể chế đạt được nhiều kết quả; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được công khai, minh bạch; xây dựng và triển khai hiệu quả Bộ phận một cửa điện tử của huyện²¹. Thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh phí cho 100% cơ quan, đơn vị; 100% cơ quan, đơn vị ban hành quy chế sử dụng tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ nhằm công khai, minh bạch, sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính được giao; từng bước xã hội hóa và giảm chi ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập; công tác ứng dụng công nghệ thông tin đang từng bước triển khai áp dụng đồng bộ, hiệu quả theo mô hình Chính phủ điện tử; hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin được đầu tư nâng cấp hàng năm theo hướng hiện đại.

4. Mối quan hệ phối hợp của UBND huyện với Huyện ủy, HĐND huyện, UBMTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị xã hội

- Cụ thể hoá các Nghị quyết, Chỉ thị của Huyện ủy thành các văn bản hành chính để tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy các lĩnh vực công tác và xin ý kiến về những vấn đề quan trọng, cấp bách theo Quy chế hoạt động của Huyện ủy. Giữ mối quan hệ công tác thường xuyên với Huyện ủy đã tạo điều kiện thuận lợi cho UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành; phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa

¹⁹ Từ đầu nhiệm kỳ đến nay: Tổng số cuộc thanh tra KTXH đã thực hiện: 27 cuộc; triển khai 03 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN theo kế hoạch (năm 2018, 01 cuộc: đối với UBND xã Chư Athai; năm 2019, 02 cuộc: đối với UBND xã Ia Yeng và xã Ayun Hạ). Hiện nay, đã kết thúc 03 cuộc. Qua công tác thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện vi phạm về PCTN.

²⁰ **Hợp nhất, thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc huyện:** Giải thể Phòng y tế và chuyển chức năng, nhiệm vụ của Phòng y tế về Văn phòng HĐND-UBND huyện. **Sáp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện:** Giải thể Đội quy tắc quản lý đô thị huyện và chuyển các nhân viên về Ban quản lý chợ, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Đội về UBND các xã, thị trấn và Phòng Kinh tế - Hạ tầng. Thành lập Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh - truyền hình huyện và sự nghiệp văn hóa thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin. Sáp nhập Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp – PTNT, Trạm Khuyến nông huyện và sự nghiệp định canh định cư (Phòng Dân tộc), sự nghiệp Khuyến công (thuộc Phòng Kinh tế - Hạ tầng) để thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thuộc huyện. Sáp nhập và chuyển Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện về Trung tâm Y tế huyện thuộc Sở Y tế quản lý. **Sáp xếp, sáp nhập các đơn vị trường học thuộc huyện:** Sáp nhập Trường Mầm non Hoa Hồng và Trường Mẫu giáo Hương Dương thành Trường Mầm non Hoa Hồng. Sáp nhập Trường Tiểu học Phan Chu Trinh và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh thành Trường Tiểu học Phan Chu Trinh. Sáp nhập Trường Tiểu học Trần Phú và Trường Tiểu học Anh Hùng Vũ thành Trường Tiểu học Trần Phú. **Rà soát và triển khai sáp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định:** Sau khi thực hiện việc sáp nhập, toàn huyện từ 130 thôn, tổ dân phố (109 thôn, 21 tổ dân phố) đã giảm 49 thôn, tổ dân phố, còn 81 thôn, tổ dân phố (68 thôn, 13 tổ dân phố).

²¹ Đã thực hiện việc chuyển giao một số nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện sang Bưu điện huyện thực hiện theo Đề án của UBND tỉnh. Đẩy mạnh triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện.

phương để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

- Thực hiện đúng Quy chế phối hợp với Thường trực HĐND huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; thường xuyên phối hợp với Thường trực HĐND huyện trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện. Tạo điều kiện thuận lợi để các Ban của HĐND và đại biểu HĐND huyện giám sát hoạt động của các cơ quan và chính quyền các địa phương. Trong các kỳ họp HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban ngành được phân công đã báo cáo, trả lời chất vấn những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm để đại biểu và cử tri trong huyện hiểu đúng, hiểu rõ tình hình kinh tế - xã hội của huyện và hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND huyện, nhất là đối với việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân.

- Thường xuyên mời đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham dự các phiên họp thường kỳ của UBND huyện, để tham gia ý kiến vào các báo cáo, đề án, chương trình và các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, UBND huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện tham gia xây dựng chính quyền; phối hợp vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nếp sống gia đình văn hoá, xoá đói giảm nghèo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tệ nạn xã hội...

- Tạo điều kiện để Tổ đại biểu HĐND tỉnh ở địa phương hoạt động thuận lợi. Thực hiện báo cáo các lĩnh vực theo yêu cầu của Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời chủ động đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, HĐND tỉnh thông qua Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh. Tích cực giải quyết những kiến nghị của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội và Tổ đại biểu HĐND tỉnh phản ánh, góp phần chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về ưu điểm

- Dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự phối hợp thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của nhân dân; UBND huyện đã linh hoạt, quyết đoán, tập trung, thống nhất chỉ đạo, điều hành quyết liệt, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm được giữ vững, duy trì mức hợp lý; các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh, quốc phòng được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

- Trong quá trình chỉ đạo, điều hành UBND huyện đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc và vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của UBND tỉnh và các sở ngành tỉnh, các Nghị quyết của Huyện uỷ

và HĐND huyện. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã nghiên cứu, ban hành và triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, điều hành, phù hợp với từng lĩnh vực kinh tế, xã hội; đã dành nhiều thời gian, tập trung giải quyết những vấn đề lớn, vấn đề khó có tính phức tạp, những vấn đề trọng điểm có tính quyết định đến sự phát triển của địa phương trước mắt cũng như lâu dài. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng tập trung xử lý có hiệu quả những vấn đề đột xuất, phát sinh như phòng chống thiên tai, dịch bệnh, hạn hán; những khiếu nại, tố cáo phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; thực hiện các chính sách an sinh xã hội....

- UBND huyện chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động theo Quy chế làm việc; đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng thành viên UBND huyện; tạo được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Mỗi thành viên có ý thức rèn luyện, học tập, không ngừng nâng cao trình độ, hành động quyết liệt đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

- Tổ chức bộ máy chính quyền được sắp xếp và từng bước hoàn thiện; phân định rõ ràng chức năng, thẩm quyền của các cơ quan. Việc sắp xếp bố trí cán bộ đảm bảo được chất lượng hoạt động của một số phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Quy trình quản lý từng bước được cải tiến; chú trọng phối hợp giữa quản lý ngành với quản lý địa bàn thông qua việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; tăng cường hướng dẫn, tổ chức thực hiện đối với các ngành, các địa phương để giúp UBND huyện chỉ đạo, điều hành thuận lợi.

2. Hạn chế và tồn tại

Bên cạnh những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ, UBND huyện vẫn còn bộc lộ những mặt hạn chế, tồn tại, yếu kém cần khắc phục là:

- Kinh tế tăng trưởng nhưng chưa vững chắc, việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện có nội dung chưa đạt yêu cầu, nhất là việc thiết lập các chuỗi sản xuất nông nghiệp để tạo ra giá trị gia tăng; việc tổ chức ứng dụng các tiến bộ của khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp vẫn còn hạn chế.

- Công tác quản lý, bảo vệ rừng còn hạn chế, tình trạng phá rừng làm nương rẫy và cháy rừng vẫn còn xảy ra. Công tác trồng rừng có lúc, có nơi còn chậm so với kế hoạch; việc chăm sóc, bảo vệ rừng trồng có nơi chưa tốt; mục tiêu trồng rừng các dãy núi từ đèo Chư Sê đến cuối huyện dọc quốc lộ 25 chưa hoàn thành.

- Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại một số xã còn nhiều khó khăn, một số tiêu chí đạt nhưng chưa bền vững.

- Năng lực quản trị và hoạt động của một số hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện hiệu quả thấp.

- Công tác xúc tiến đầu tư còn hạn chế.

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; một số tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn chưa thực hiện đầy đủ công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra nhưng còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh; tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học theo mùa vụ vẫn còn diễn ra.

- Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế chưa đáp ứng chưa đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

- Thu nhập của người dân còn thấp và thiếu bền vững; tỷ lệ hộ nghèo, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, tỷ lệ giảm nghèo từng năm giảm đạt kế hoạch nhưng tái nghèo cao, hộ đồng bào DTTS tái nghèo trên 80%.

- Tình hình an ninh chính trị vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; đối tượng FULRO, “Tin lành Đê Ga” vẫn chưa từ bỏ tư tưởng chống đối, lén lút hoạt động nhằm phục hồi tổ chức FULRO, “Tin lành Đê Ga” và lôi kéo người dân tộc thiểu số vượt biên. Tai nạn giao thông tuy được kiểm chế nhưng chưa bền vững.

- Việc triển khai nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị và địa phương chậm, không đạt yêu cầu đề ra. Sự phối kết hợp giữa các ngành và các xã, thị trấn chưa chặt chẽ, kịp thời, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành chung của UBND huyện; một số lãnh đạo cấp cơ sở thiếu tính chủ động, thiếu kiên quyết trong giải quyết công việc, thiếu sâu sát ở cơ sở, chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, còn để xảy ra tình trạng công dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Tình trạng vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang ATGT, lấn chiếm, coi nới lòng sông, suối nhưng chậm xử lý, xử lý không triệt để.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

3.1. Nguyên nhân khách quan:

- Kinh tế của huyện chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với quy mô nông hộ nhỏ, giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực trên địa bàn huyện có nhiều biến động; cơ sở hạ tầng còn yếu và thiếu; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện một số chủ trương mới trên lĩnh vực kinh tế - xã hội gặp khó khăn. Tiềm năng, lợi thế so sánh của huyện Phú Thiện chưa thật sự hấp dẫn đối với doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

- Quốc phòng, an ninh còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước, nhất là số FULRO, “Tin lành Đê Ga” chưa từ bỏ âm mưu, ý đồ chống phá Đảng và Nhà nước.

3.2. Nguyên nhân chủ quan:

- Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác quán triệt, cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện có lúc, có nơi còn chậm, lúng túng, chưa sát với thực tiễn nhất là những việc mới, phát sinh.

- Hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ở một số cơ quan, địa phương có những thời điểm chưa đạt yêu cầu. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có thời điểm chưa tốt, nhất là công tác phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn cấp huyện với các xã, thị trấn còn hạn chế. Trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, thiếu tính

chủ động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn hạn chế.

V. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Thực hiện quy chế làm việc của UBND huyện

- Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng các chương trình công tác, các đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế làm việc của UBND huyện. Chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo UBND huyện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án đã đăng ký và các chương trình, dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi thông tin và xử lý công việc trong các cơ quan nhà nước; đổi mới phong cách, lề lối làm việc.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo cho UBND huyện, thông tin báo cáo giữa phòng, ban ngành và địa phương.

2. Về lĩnh vực kinh tế

- Xác định nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của huyện; tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tự động, thông minh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đáp ứng theo yêu cầu thị trường. Tăng cường thực hiện đề án sản xuất giống lúa, triển khai mở rộng mô hình cánh đồng lớn đối với cây lúa. Tập trung phát triển diện tích cây ăn trái, cây lương thực phù hợp với điều kiện của từng địa phương và xây dựng vùng nguyên liệu các loại cây trồng gắn với doanh nghiệp. Đầu tư cơ sở hạ tầng để quản lý, khai thác hiệu quả nhãn hiệu “*Gạo Phú Thiện*” và đảm bảo tính bền vững khi xây dựng các nhãn hiệu nông sản khác; xây dựng, thực hiện các Đề án phát triển kinh tế nhằm phát huy thế mạnh của địa phương.

- Phát triển “*Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP*” của huyện gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng hợp tác xã, mô hình nông hội. Khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết nhằm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp.

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai có chất lượng, đúng tiến độ xây dựng xã nông thôn mới, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị trấn Phú Thiện đạt tiêu chí đô thị loại V ở mức cao làm tiền đề để xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt đô thị loại IV, giai đoạn 2026 - 2030.

- Tăng cường ứng dụng tiên bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào phát triển chăn nuôi; tiếp tục nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm, thúc đẩy việc lai tạo, khuyến khích các mô hình chăn nuôi bò, heo, gia cầm theo hướng công nghiệp tập trung quy mô lớn.

- Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, ưu tiên phát triển các nhà máy chế biến sản phẩm từ nông nghiệp; phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời phù hợp với lợi thế của huyện.

- Tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp của huyện, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sản xuất - kinh doanh. Phối hợp, triển khai hoàn thành dự án Nhà máy chế biến gạo của huyện để đưa vào sử dụng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện dự án Kè chống sạt lở sông Ia Sol. Quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng đường giao thông, điện, nước sinh hoạt và các công trình phúc lợi khác thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn theo hướng văn minh, hiện đại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và phương thức kinh doanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và phục vụ đời sống của nhân dân. Quy hoạch và đầu tư xây dựng các điểm thương mại - dịch vụ các vùng trên địa bàn huyện, nhất là trung tâm thị trấn Phú Thiện theo hướng bền vững, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Khai thác các lợi thế về tiềm năng du lịch của huyện để tăng cường xúc tiến tuyên truyền quảng bá du lịch; thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch; chú trọng liên kết giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị hình thành nên các sản phẩm du lịch; khai thác, phát triển tuyến du lịch Thác Phú Cường - Hồ Ayun Hạ, Di tích Vua lửa và các địa phương khác. Chú trọng đẩy mạnh phát triển các điểm đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, du lịch văn hóa - lịch sử... theo hướng bền vững; xác định cụ thể sản phẩm du lịch của địa phương; quan tâm hỗ trợ đào tạo các nguồn nhân lực để phát triển ngành du lịch, phấn đấu du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

- Khai thác tốt các nguồn thu phục vụ cho phát triển, khai thác các nguồn thu địa phương hợp lý, tích cực, bền vững và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương. Nâng dần tỷ lệ tự cân đối, giảm phần bổ sung từ ngân sách cấp trên. Đảm bảo cân đối ngân sách tích cực, phấn đấu tốc độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm từ 13 - 15%. Phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng, đảm bảo theo kịp tốc độ phát triển. Tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, nhất là nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã điểm trên địa bàn huyện với phương châm đa ngành, đa nghề, đa dịch vụ; đồng thời, hình thành các hợp tác xã nông nghiệp gắn với du lịch nông thôn. Xây dựng và phát triển sản phẩm có giá trị cao và sản phẩm chủ lực; thực hiện sự liên kết, hợp tác giữa hợp tác xã với doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác. Phấn đấu đến năm 2025, thành lập được 50 doanh nghiệp, thành lập mới 03 hợp tác xã. Chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, có năng lực cạnh tranh trên thị trường; có giải

pháp, cơ chế ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao năng lực dự báo, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong khai thác, sử dụng đất, nước, rừng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn. Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên của địa phương gắn với công tác bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường quản lý, bảo vệ diện tích rừng, phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.

3. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Triển khai có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo phù hợp với điều kiện của huyện. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tăng cường các giải pháp để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục duy trì mô hình bán trú theo đặc thù của huyện nhằm giảm số học sinh nghỉ học, bỏ học theo mùa vụ ở các bậc học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng trong huyện.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân; phối hợp triển khai hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - dân số; chủ động phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp nâng cao chất lượng và năng lực khám, chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện; chú trọng phát triển Đông - Tây y kết hợp; đẩy mạnh xã hội hóa y tế. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và trong lĩnh vực Bảo hiểm Y tế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dịch vụ hành nghề y, dược tư nhân. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, trẻ em và gia đình chính sách trong công tác khám, chữa bệnh. Tăng cường các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Phân đấu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và giữ ổn định dân số.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, phát triển mạng lưới thông tin truyền thông, phục vụ kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của huyện và đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu về thông tin, truyền thông cho toàn thể nhân dân. Đa dạng các hình thức thông tin tuyên truyền; tiếp tục đẩy mạnh phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*". Thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nhất là các nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số Jrai, Bahnar; đẩy mạnh các phong trào thể dục, thể thao quần chúng, trò chơi dân gian.

- Tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách xã hội, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường các biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Chú trọng phối hợp đào tạo nghề nhằm tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, đáp ứng được yêu cầu phát triển và gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Phát triển bảo hiểm y tế, hướng tới (*đạt chỉ tiêu*) bảo hiểm y tế toàn dân; chú trọng công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với những người có công, nghỉ hưu và các đối

tượng khác theo quy định. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, chăm lo công tác cán bộ, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số.

4. Về lĩnh vực nội chính

- Gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đảm bảo chủ động phối hợp, đủ khả năng đối phó hiệu quả với mọi hình huống; nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong tình hình mới.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*” trong tình hình mới. Phấn đấu xây dựng, hoàn thành thao trường bắn, thao trường huấn luyện của huyện, trong nhiệm kỳ, mỗi xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ 01 lần, cấp huyện diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ 01 lần, phấn đấu kết quả khá trở lên.

- Nắm chắc tình hình, vô hiệu hóa mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong và đối tượng cơ hội chính trị. Đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga” và hoạt động vượt biên. Tăng cường các biện pháp bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, ngăn chặn mọi tác động nhằm thực hiện âm mưu “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” từ bên trong nội bộ; nhận định, đánh giá chính xác mọi tình huống; xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, vấn đề phức tạp nảy sinh; không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; giải quyết có hiệu quả các khiếu kiện của công dân, không để hình thành “*điểm nóng*”. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, những hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy..., kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho nhân dân; kiểm chế tai nạn giao thông.

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu nại tồn đọng kéo dài, vượt cấp; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu nại đông người, các vụ việc phức tạp để có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay tại cấp cơ sở; đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

- Chú trọng xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, giám sát, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng; kiên quyết xử lý và thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý tham nhũng, uy tín giảm sút; xử lý nghiêm minh trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong địa phương, cơ quan, đơn vị mình trực tiếp quản lý, các cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm về kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, xem đây là yếu tố quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính.

5. Về công tác phối hợp với HĐND, UBMTTQVN và các đoàn thể huyện

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN và các đoàn thể huyện phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để Đoàn Đại biểu Quốc hội, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri và các cuộc kiểm tra, giám sát...

- Đề nghị UBMTTQVN huyện và đoàn thể các cấp thực hiện tốt vai trò tham gia trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; thực hiện tốt quy chế, quy định về vai trò giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện;
- Chánh, PVP HĐND-UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, các CV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

